

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2018**

#### **I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm**

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 354 ý kiến dự luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề cụ thể như sau:

#### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh**

Những ngày vừa qua, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, một số diện tích lúa bị đổ ngã, ngập úng nên thu hoạch rất khó khăn, chất lượng lúa giảm (Thoại Sơn, Châu Thành, An Phú...). Từ đó, giá lúa trên thị trường giảm từ 200 đồng - 300 đồng/kg, có lúc giảm trên 300 đồng/kg so với trước khi thu hoạch đã gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Nông dân mong muốn Nhà nước có giải pháp kịp thời ổn định giá và hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại để ổn định cuộc sống và có điều kiện tái sản xuất vụ tiếp theo.

#### **2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

##### **\* Về giáo dục:**

- Theo phản ánh của cộng tác viên, qua công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố điểm các môn thi của kỳ thi THPT 2018 vừa qua, điểm trung bình của các môn thi đều giảm so với kỳ thi năm 2017, đặc biệt môn lịch sử có điểm thi trung bình 3,79 điểm và môn tiếng Anh có điểm trung bình 3,91 điểm là rất thấp. Theo một số ý kiến đánh giá, đề thi THPT năm nay khó, có độ phân hóa cao. Riêng tại An Giang, điểm thi các môn trên trung bình đều giảm khoảng 8 - 10% so với năm 2017.

- Dự luận lo ngại và bất bình việc tiêu cực xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Sơn La (quy trình tổ chức và chấm thi THPT chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ). Dự luận đề nghị ngành giáo dục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là trong các kỳ thi nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực có thể xảy ra.

- Sự hài lòng của người dân đối với việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và lấy kết quả xét tuyển đại học năm nay: Qua ý kiến đánh giá của những người được hỏi cho thấy: Có 86% ý kiến hài lòng với hình thức này vì thuận tiện, giảm chi phí tổ chức thi và người dự thi. Tuy nhiên vẫn còn 10% ý kiến chưa hài lòng vì cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thay đổi cách xét tuyển gây khó cho học sinh; việc ra đề thi chưa phù hợp với năng lực của học sinh (môn toán 90 phút với 50 câu hỏi, học sinh giỏi thì mới hoàn thành được bài thi kịp thời gian làm bài); hình thức thi trắc nghiệm đối với các môn tự nhiên chưa phù hợp, chỉ nên áp dụng đối với các môn học xã hội.

+ Qua đó, ý kiến của những người được hỏi quan tâm, đề xuất một số nội dung với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ổn định hình thức thi, tránh tình trạng thay đổi gây khó khăn cho học sinh; nghiên cứu mặt bằng kiến thức của học sinh để dự tính mức độ, độ phân hóa, phân loại học sinh để ra đề thi phù hợp hơn, tránh tình trạng có năm thì quá dễ, có năm thì quá khó tạo tâm lý bất an cho học sinh và không đánh giá được chất lượng đào tạo học sinh hàng năm.

. Có tính toán chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo phù hợp với từng ngành, để khi đào tạo ra, sinh viên có việc làm ổn định, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, dư thừa, sinh viên khó tìm được việc làm như hiện nay.

. Nghiên cứu giao các trường cao đẳng, đại học tự chủ trong tuyển sinh Đại học cao đẳng; Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ giám sát và kiểm tra.

. Nghiên cứu xem xét điểm sàn cho phù hợp ở các Trường đại học đối với kết quả thi của các em học sinh hiện nay.

**\* Về trật tự an toàn giao thông:**

- TP Long Xuyên:

+ Mặc dù đã triển khai công tác tuyên truyền, các ngành chức năng đề ra nhiều giải pháp để sớm thi công nâng cấp hệ thống giao thông và xử lý nước thải. Tuy nhiên, vẫn còn 05 ý kiến của cộng tác viên phản ánh như: Khi nâng lộ xong nhà dân và cơ quan Nhà nước bị thấp xuống, người dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để nâng nền nhà, việc này rất tốn kém; mặt khác, người dân lại phải tốn tiền lát gạch vỉa hè ở các tuyến lộ mới được nâng cấp, trong khi vỉa hè một số tuyến đường vẫn còn tốt. Ngoài ra, có ý kiến phản ánh việc nâng lộ không giúp cho Long Xuyên thoát nước tốt khi mưa lớn và ngược lại bị ngập nhanh hơn lúc chưa nâng lộ, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

+ Có ý kiến cộng tác viên tiếp tục phản ánh tình trạng đào lún, lún lại nhiều lần trên các tuyến đường, lề đường do thi công hệ thống xử lý nước thải TP Long Xuyên. Điều này chứng tỏ việc thi công của nhà thầu chưa thật sự hiệu quả, việc vận hành của hệ thống xử lý nước thải TP Long Xuyên sau khi đưa vào sử dụng có đảm bảo theo yêu cầu hay không. Bên cạnh đó, có ý kiến quan tâm các công trình đang thi công hiện nay đã được chuẩn bị và phê duyệt hơn 10 năm về trước liệu có còn phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là về cao trình. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với UBND TP Long Xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ, đặc biệt là chất lượng của các nhà thầu thi công hệ thống xử lý nước thải TP Long Xuyên.

+ Có ý kiến phản ánh hơn một tháng qua chốt đèn xanh, đèn đỏ ngã ba đầu đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên bị hỏng không hoạt động được gây khó khăn cho người tham gia giao thông qua ngã ba này, rất dễ gây tai nạn giao thông. Người dân đề nghị các ngành chức năng sớm khắc phục để việc lưu thông qua lại khu vực này được thuận tiện, đảm bảo an toàn.

+ Có ý kiến phản ánh, người dân đang quan tâm và mong chờ Nhà nước sớm đầu tư xây dựng tuyến đường tránh Long Xuyên và đề nghị sớm khánh thành cầu Vàm Cống để việc đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn.

+ Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông khu vực Bình Khánh và xã Mỹ Khánh rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông, đi lại của người dân. Thời gian sạt lở đã hơn 02 tháng. Đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu, khắc phục.

- TX Tân Châu: Đường Trần Phú (đoạn trước công bến xe Tân Châu) có nhiều chỗ hư hỏng, mưa lớn nước đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công trình đang thi công vỉa hè đường Tôn Đức Thắng còn chậm, đơn vị thi công chưa thu xếp gọn gàng, đất còn vương vãi trước nhà dân và trên đường, khi trời mưa mặt đường rất lầy lội, trơn trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mất vẻ mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành giao thông sớm khắc phục tình trạng trên.

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến của cộng tác viên phản ánh vẫn còn xảy ra việc lấn chiếm hành lang lộ giới trên tuyến tỉnh lộ 946 đoạn thuộc xã An Thạnh Trung; tình hình sạt lở trên các tuyến đường trong xã An Thạnh Trung hiện nay xảy ra nhiều. Đề nghị các ngành chức năng trên địa bàn huyện sớm có giải pháp xử lý và khắc phục, sửa chữa để giao thông được thuận tiện hơn.

- Huyện Thoại Sơn: Người dân bức xúc việc các nền trồng ở khu dân cư thị trấn Phú Hòa còn để cỏ mọc lấn chiếm ra đường, gây cản trở giao thông và mất vẻ mỹ quan; hệ thống dây cáp điện trên tuyến tỉnh lộ 960 đoạn thuộc xã Bình Thành chưa gọn gàng, chưa đảm bảo an toàn về điện. Đề nghị ngành chức năng trên địa bàn sớm khắc phục tình trạng trên.

#### **\* Về môi trường:**

- TX Tân Châu: Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Tân Châu, người dân phản ánh tình trạng khai thác cát lậu thời gian qua đã được các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhưng vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, Tân An, Châu Phong, Long An. Đề nghị các ngành chức năng trên địa bàn thị xã tăng cường tuyên truyền, tuần tra thường xuyên hơn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Huyện An Phú: Hệ thống cống ở khu dân cư Cột Dây Thép, thị trấn An Phú bị nghẹt, nắp cống bị hư, không thoát nước được gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

- Huyện Thoại Sơn, TP Long Xuyên: Người dân phản ánh việc một số hộ dân xây dựng nhà nuôi yến không theo quy hoạch, gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường đối với các hộ dân sinh sống xung quanh (Thoại Sơn); một số hộ nuôi yến bắt âm thanh dẫn dụ chim yến suốt 24/24 giờ gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân (Tổ 60, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên). Người dân đề nghị các ngành chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các hộ này để không làm ảnh hưởng đến những hộ xung quanh.

#### **\* An sinh xã hội:**

Huyện An Phú: Các cụ cao tuổi xã Khánh An phản ánh việc chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho các cụ cao tuổi do bưu điện thực hiện còn chậm, không đúng ngày quy định nên các cụ gặp khó khăn. Đề nghị, ngành chức năng của huyện đôn đốc bưu điện huyện chi trả trợ cấp đúng thời gian cho các cụ.

#### **\* Công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng:**

- Có ý kiến trong giới Cựu chiến binh phản ánh tình trạng buôn lậu đường cát Thái Lan trên địa bàn TP Châu Đốc vẫn còn diễn ra nhiều (có trường hợp bọn buôn

lậu lầy hóa đơn từ việc mua lại đường cát bị bắt được hóa giá để làm chứng từ hợp thức hóa đi buôn lậu được nhiều lần). Đề nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- TX Tân Châu: Có ý kiến phản ánh trên địa bàn xã Châu Phong, tình trạng đồ chơi trẻ em bán rất nhiều trên thị trường, nhưng chưa có biện pháp kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm... kể cả những căn tin trong các trường học cũng bày bán rất nhiều, nhưng cả người bán cũng không rõ chất lượng và nguồn gốc. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm soát trong thời gian tới.

### **\* Công tác tổ chức, cán bộ và tinh giản biên chế:**

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy. Đối với vấn đề này, qua phản ánh của những người được hỏi, có 91% ý kiến cho rằng làm tốt vấn đề này thì thu nhập của cán bộ, công chức, lao động sẽ được tăng lên; 47,9% ý kiến cho rằng bộ máy Nhà nước được tinh gọn nên giảm chi phí ngân sách; một số ý kiến khác cho rằng khi Đảng và Nhà nước thực hiện được việc này thì công tác tổ chức, nhân sự mới khoa học, hiệu quả, còn giảm được một số cán bộ, công chức yếu kém về năng lực. Bên cạnh đó, cần phải điều chỉnh lương cho phù hợp với năng suất lao động. Cũng có một số ý kiến cho rằng, cán bộ không chuyên trách công việc cũng nhiều, nhưng lương thì quá thấp. Mặt khác khi thực hiện tinh giản biên chế thì áp lực sẽ nhiều hơn, đối với những cán bộ trong diện bị giảm biên chế thì tư tưởng hoang mang, lo lắng ảnh hưởng đến chất lượng công việc hiện tại.

Để việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy diễn ra được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đa số cán bộ, công chức, lao động, ý kiến của những người được hỏi đề nghị các ngành chức năng cần quan tâm một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

- Giáo dục chính, trị tư tưởng, quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Nên thực hiện tinh giản từ cấp trên đến cấp dưới trước nhất là cấp bộ, cấp tỉnh, huyện và xã - thị trấn. Chú trọng khâu quy hoạch cán bộ cần phải định hướng, phân loại cán bộ theo chuyên môn nghiệp vụ phát triển lâu dài. Có chính sách phù hợp cho diện cán bộ bị tinh giản biên chế để cuộc sống của các vị này không bị xáo trộn, hụt hẫng vì phần lớn đã lớn tuổi khó tìm được việc làm mới.

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nhân dân giám sát.

- Xây dựng cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng đắn trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với việc tái cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là khối hành chính.

- Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành. Thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định rõ vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Xây dựng đề án việc làm cho hiệu quả để tạo việc làm cho người lao động; chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tự chủ về tài chính, cách làm này cũng giảm được biên chế trong bộ máy Nhà nước.

- Nghiêm túc hơn trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm, không qua loa hình thức, đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành công việc, không vì nể. Việc tinh giản biên chế, phải nghiêm túc thực hiện theo lộ trình có kiểm tra, đánh giá theo nhiệm kỳ của từng cơ quan, đơn vị.

- Công bố rõ lộ trình về thời gian sáp nhập hoặc tinh giản cụ thể (quý nào, năm nào). Trước khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị lại với nhau thì cần phải xây dựng dự thảo quy chế và tham khảo lấy ý kiến trước, để khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong hoạt động và tránh diễn biến tư tưởng.

- Khi thực hiện phải quán triệt thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 6 của BCH Trung ương khóa XII, áp dụng đúng quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết (Luật CBCC, Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động) tránh vận dụng theo đặc thù riêng của từng địa phương, gây phức tạp, bất cập thêm trong thực hiện.

#### **\* Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:**

Có ý kiến phản ánh về tình hình Tổng thanh tra chính phủ vừa báo cáo kết quả thanh tra 03 bộ, nội dung thanh tra là việc tổ chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài của các bộ này. Kết quả trong các năm qua, các bộ này chi cho việc đi nước ngoài trên 1.000 tỉ đồng. Có ông Bộ Trưởng một năm dẫn trên 30 đoàn đi nước ngoài, thời gian "làm việc" trên 130 ngày/năm ở nước ngoài. Dự luận mong muốn các cơ quan chức năng ở Trung ương quan tâm theo dõi, kiểm tra chặt chẽ hơn việc cán bộ, công chức đi nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công việc và tránh lãng phí tiền của nhân dân và Nhà nước.

### **\* Công tác xây dựng pháp luật:**

Ý kiến phản ánh của cộng tác viên: Người dân phản ánh phiếu đánh giá mức độ khuyết tật, dành cho người bị bệnh nan y từ 6 tuổi trở lên theo 08 tiêu chí đánh giá được quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT, thì người bệnh nan y khó được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng nên nghiên cứu, điều chỉnh lại để người bị bệnh có nhiều cơ hội được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

### **3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội**

- Tình trạng cho vay không cần thuê chấp, lãi suất cao quảng cáo tràn lan ở địa bàn dân cư vẫn còn diễn ra. Người dân đề nghị các ngành chức năng quản lý và có biện pháp đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để trục lợi, gây hậu quả xấu cho gia đình và xã hội.

- Sau khi giải bóng đá Wold Cup 2018 kết thúc, tình trạng trộm cắp tài sản, cướp giật, cho vay nặng lãi, bảo kê, lừa đảo còn diễn ra ở nhiều địa phương như An Phú, Châu Thành, Phú Tân.

- Huyện An Phú: Một số cụ cao tuổi phản ánh tình trạng một số xã được công nhận nông thôn mới nhưng cờ bạc trộm cắp, nghiện ma túy còn nhiều. Người dân đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các loại tội phạm để người dân an tâm.

## **II. Một số đề xuất, kiến nghị**

### **1. Kiến nghị UBND tỉnh**

- Tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất sản phẩm đặc sản của vùng; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư liên kết tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn nữa trong thời gian tới nhằm bảo đảm đầu ra và ổn định giá cả cho các sản phẩm.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ổn định hình thức thi, tránh tình trạng thay đổi gây khó khăn cho học sinh; nghiên cứu mặt bằng kiến thức của học sinh để dự tính mức độ, độ phân hóa, phân loại học sinh để ra đề thi phù hợp hơn, tránh tình trạng năm thì quá dễ, năm thì quá khó tạo tâm lý bất an cho học sinh và không đánh giá được chất lượng đào tạo học sinh hàng năm.

+ Sở Giao thông - Vận tải: Quan tâm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và có giải pháp xử lý đối với những nội dung liên quan đến giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu, có giải pháp xử lý đối với một số địa điểm bị ô nhiễm môi trường đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình việc thu hoạch lúa của các địa phương, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để hỗ trợ những hộ bị thiệt hại do mưa bão; theo dõi tình hình giá lúa và kiểm tra việc mua bán lúa của các tư thương, doanh nghiệp trong tỉnh để tránh tình trạng nông dân bị thương lái ép giá.

+ Công an tỉnh: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

+ Các sở, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

**2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:** Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được ý kiến phản hồi của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang, UBND TX Tân Châu, UBND TP Long Xuyên và UBND huyện An Phú với nội dung trả lời cụ thể được đính kèm theo báo cáo; đồng thời, nội dung báo cáo và ý kiến phản hồi của các đơn vị được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn>.

Căn cứ vào tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

**Nơi nhận:**

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Đ/c Bùi Thị Thanh, PCT UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận TU; Ban Tuyên giáo TU;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục - Đào tạo;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H. TX. TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Fù Thanh Khiết**